

Số: /SYT-NV Bình Phước, ngày tháng 7 năm 2024

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của
HĐND tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 2615/UBND-TH ngày 02/7/2024 về việc của UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của HĐND tỉnh.

Sở Y tế trả lời ý kiến, kiến nghị của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

Nội dung: Thời gian qua, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế đã được quan tâm; dân số, nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân trong tỉnh ngày càng cao. Tuy nhiên, công suất sử dụng giường bệnh trung bình giảm. Đề nghị Giám đốc Sở Y tế cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp của Sở trong việc tăng công suất sử dụng giường bệnh.

Trả lời:

Thời gian qua, Ngành Y tế đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, cũng như được đầu tư trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; bên cạnh đó dân số tăng, nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân trong tỉnh ngày càng cao. Tuy nhiên, công suất sử dụng giường bệnh trung bình giảm.

Nguồn nhân lực ngành Y tế Bình Phước trong thời điểm hiện nay trong toàn ngành có khoảng 3.611 nhân viên làm trong lĩnh vực y tế, trong đó y tế công lập có 3.062 người (trong đó tuyến tỉnh có 1.058 người, tuyến huyện có 1.403 người, tuyến xã có 601 người); lực lượng khác có 549 người (gồm nhân lực các cơ sở y tế công an, quân đội, Bệnh viện các Công ty cao su, BVĐK tư nhân Hoàn Mỹ).

Theo trình độ sau đại học (chiếm 8,58%), đại học có (chiếm 39,79%), số còn lại là trình độ cao đẳng; trung cấp và nhân viên phục vụ.

Với quy mô dân số hơn 1 triệu dân thì ngành y tế tỉnh Bình Phước cần thêm khoảng 1.200 biên chế để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Và tính về chỉ tiêu bác sĩ/vạn dân thì hiện nay Bình Phước đạt 8.9, đến năm 2025 là 10 bác sĩ/vạn dân như vậy ngành Y tế tỉnh Bình Phước còn thiếu khoảng trên 100 bác sĩ (Chỉ tiêu chung Quốc gia là 15 bác sĩ/vạn dân).

Như vậy, nguyên nhân liên quan đến công suất sử dụng giường bệnh giảm bao gồm một số nguyên nhân như sau:

1/ Thứ nhất: Về nguồn nhân lực

Hiện nay, nhân lực y tế tỉnh Bình Phước hiện đang thiếu về số lượng, chất lượng, đặc biệt là thiếu bác sĩ và nhân lực y tế có trình độ chuyên môn cao trong đó tập trung vào các chuyên ngành lớn như: Như phẫu thuật Nội soi; ngoại chỉnh

hình, chẩn đoán hình ảnh, nhi khoa, sản khoa và một số các chuyên khoa lẻ như: Mắt, Tai mũi họng, Răng hàm mặt...

Bên cạnh đó, để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật thì bác sỹ phải có thời gian thực hành để cấp Giấy phép hành nghề (trước ngày 01/01/2024 là 18 tháng, nay là 12 tháng) và người đứng chuyên khoa phải có thời gian hành nghề tối thiểu 36 tháng. Đây cũng là khó khăn trong việc phát triển các dịch vụ chuyên khoa yêu cầu thời gian hành nghề, đào tạo dài.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc cung ứng các dịch vụ y tế nhưng do nguồn nhân lực ngành Y tế còn nhiều hạn chế dẫn đến việc cung ứng các dịch vụ y tế hiện nay chỉ đáp ứng yêu cầu cơ bản, chưa có tính đột phá, chưa theo kịp điều kiện, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, công nghệ thông tin, đặc biệt là yêu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

2/ Thứ hai: Tình trạng cung ứng thuốc, vật tư y tế vẫn còn nhiều hạn chế

Hiện nay, tình hình cung ứng thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh mặc dù về cơ bản đáp ứng đủ, kịp thời cho nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn. Tuy nhiên do tỷ lệ trúng thầu gói thầu thuốc tập trung của SYT chỉ đạt khoảng 70% so với dự toán ban đầu. Vì vậy trên thực tế vẫn còn xảy ra một số cơ sở khám chữa bệnh còn thiếu một số thuốc đặc thù dẫn đến người bệnh còn phải ra ngoài mua thuốc theo phản ánh của cư tri. Bên cạnh đó tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại các cơ sở y tế công lập kéo dài trong thời gian qua cũng đã khiến người dân có tâm lý “ngại” đến các cơ sở y tế công lập để khám bệnh, chữa bệnh vì sợ thiếu thuốc.

Đồng thời, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh mới chỉ chủ yếu cung ứng các dịch vụ kỹ thuật ban đầu, cơ bản, rất ít các kỹ thuật chuyên sâu. Do đó, nhiều bệnh nhân khi cần thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu thì phải chuyển lên các bệnh viện tuyến trên, dẫn đến số ngày sử dụng giường bệnh không dài, ảnh hưởng đến công suất sử dụng sử dụng giường bệnh không cao.

3/ Thứ ba: Sự phát triển của các cơ sở y tế tại các tỉnh lân cận

Tỉnh Bình Phước có đường giao thông thuận lợi, gần với tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh, đặc biệt TP Hồ Chí Minh là trung tâm lớn nhất cả nước trong việc phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu, có nhiều bệnh viện chuyên khoa, có nhiều chuyên gia đầu ngành, chất lượng dịch vụ y tế cao, được sự tin cậy của người dân vì vậy tâm lý của người dân khi bị bệnh muốn được chuyển về các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại TP Hồ Chí Minh để được hưởng các dịch vụ y tế tốt, cũng như an tâm điều trị.

4/ Thứ tư: Phát triển dịch vụ y tế tư nhân

Mặc dù, Lãnh đạo UBND tỉnh cũng như ngành y tế cũng đã có rất nhiều chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp để phát triển hệ thống bệnh viện tư nhân để phát triển dịch vụ chuyên sâu giúp người dân đỡ phải đi lại tốn kém, nhưng tới thời điểm hiện nay mới chỉ có 2 bệnh viện tư nhân hạng 3 trên địa bàn của tỉnh (Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước, Bệnh viện đa khoa Phúc An), tuy nhiên 02 bệnh viện

nay vẫn chưa có các dịch vụ chuyên sâu đáp ứng cho nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

*** Trách nhiệm và giải pháp của ngành y tế:**

Trong thời gian qua Sở Y tế đã và đang đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cũng như tăng công suất sử dụng giường bệnh, tập trung vào những giải pháp sau:

1/ Đối với nguồn nhân lực:

Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tuyến tỉnh; tuyến huyện khẩn trương đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng các chuyên khoa còn thiếu đồng thời chỉ đạo thực hiện thẩm định các danh mục kỹ thuật khi đủ điều kiện để các cơ sở đi vào hoạt động sớm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Xuất phát từ những khó khăn trong công tác tuyển dụng nguồn nhân lực. Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị nên đào tạo từ nguồn nhân lực hiện có tại các trạm y tế (đào liên thông bác sĩ dự phòng định hướng bác sĩ gia đình) từng bước đáp ứng đủ bác sĩ tại các trạm y tế và rút các bác sĩ đa khoa từ trạm về trung tâm để thực hiện đào tạo các chuyên khoa về phục vụ tại các bệnh viện và Trung tâm Y tế tuyến huyện.

Năm 2023, ngành y tế Bình Phước đã gửi đi đào tạo 18 bác sĩ CK II và 70 bác sĩ CK I các chuyên ngành nội, nhi, y học cổ truyền; năm 2024 tiếp tục đào tạo 30 bs dự phòng định hướng y học gia đình; 12 bác sĩ CKI chẩn đoán hình ảnh; bác sĩ CK1 ngoại khoa và một số chuyên khoa lẻ khác.

Hiện Sở Y tế đang tiếp tục liên kết với các Trường Đại học Y dược để tổ chức các lớp đào tạo chứng chỉ chuyên khoa cho các bác sĩ tại các cơ sở y tế.

2/ Đối với việc nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ kỹ thuật:

Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã ký kết với Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh trong hỗ trợ chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Viện Tim và Bệnh viện Nhân dân 115 - Thành phố Hồ Chí Minh đang hỗ trợ chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật thông tim can thiệp và điều trị đột quy cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước; Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực cho Ngành y tế tỉnh Bình Phước để sớm thành lập bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi của tỉnh; Bệnh viện Từ Dũ tiếp tục thực hiện công tác chỉ đạo tuyến cho Ngành y tế tỉnh Bình Phước theo sự phân công của Bộ Y tế tại Quyết định số 6685/QĐ-BYT ngày 02 tháng 11 năm 2018 về phân công phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh chuyên ngành Sản Phụ khoa; Bệnh viện Bình Dân hỗ trợ đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật ngoại khoa (phẫu thuật tổng quát, tiết niệu, nội soi...) cho Trung tâm y tế thị xã Bình Long và Trung tâm y tế thị xã Phước Long.

Định hướng đến năm 2025, nâng hạng Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ hạng II lên Bệnh viện hạng I; Phát triển Trung tâm Y tế thị xã Bình Long và Thị xã Phước Long lên bệnh viện hạng II; 90% Trung tâm Y tế cấp huyện thực hiện được tối thiểu 90% danh mục kỹ thuật của tuyến huyện. Các đề án đang trong quá trình

chuyển giao đào tạo đến hết 2024 đầu năm 2025 mới hoàn thành việc đào tạo chuyển giao cho các đơn vị. Đồng thời Sở cũng tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực y tế chuyên sâu tại tỉnh Bình Phước.

3/ Đối với việc tiếp tục theo dõi, điều trị sau điều trị tại tuyến trên

Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ tăng cường liên kết với các bệnh viện tuyến trên trong việc thực hiện chuyên bệnh nhân thực hiện kỹ thuật chuyên sâu sau giai đoạn ổn định sẽ đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để theo dõi và tiếp tục điều trị, và tiếp tục đưa về các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện với sự giám sát hỗ trợ của bệnh viện tuyến trên nhằm giảm tải áp lực bệnh viện tuyến trên, cũng như tăng tỷ lệ công suất sử dụng giường bệnh tuyến dưới, giúp giảm gánh nặng chi phí của người bệnh và tăng cường kỹ năng, kinh nghiệm cho bác sĩ tại tỉnh.

4/ Đối với việc đảm bảo cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế

Sở Y tế cũng đang khẩn trương xây dựng danh mục khung cấp địa phương theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Y tế đấu thầu tập trung thuốc cấp địa phương. Sau khi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đấu thầu tập trung cấp địa phương theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, Sở Y tế sẽ khẩn trương thực hiện đấu thầu thuốc giai đoạn 2024 – 2026 để đảm bảo nguồn thuốc phục vụ cho nhân dân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Đối với việc đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại các cơ sở y tế: Vừa qua, Sở Y tế cũng đã mời chuyên gia và hoàn thành tổ chức lớp tập huấn đấu thầu theo Luật mới cho gần 200 nhân viên tham gia. Sở Y tế sẽ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện mua sắm theo thẩm quyền.

Sở Y tế kính gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc SYT;
- Các Phó Giám đốc SYT;
- Các Phòng chức năng SYT;
- Lưu VT, NV (T02.7).

GIÁM ĐỐC